



Họ và tên: Phan Đức Hiếu
Ngày tháng năm sinh: 19/5/1974
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và tại Thái Bình - quê hương nhiều truyền thống và thường được nhắc đến là địa danh: đoàn kết, quyết cường, vừa sản xuất giỏi vừa chiến đấu anh dũng. Đây cũng vừa là trọng trách của tôi đối với quý cử tri.

Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội thì phương châm hành động của tôi như thế nào?

Quốc hội có các chức năng cơ bản là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người trực tiếp tham gia vào quyết định các vấn đề nêu trên.

Là cơ quan đại biểu của nhân dân. Đại biểu Quốc hội là cầu nối nhân dân với Quốc hội và phải giữ được mối liên lạc thường xuyên, nắm chắc được những nguyện vọng và ý kiến phản ánh lợi ích chính đáng của nhân dân. Quan trọng hơn đối với đại biểu Quốc hội là đưa được quyền và lợi ích chung của nhân dân phải được thể chế hóa vào các quyết sách của Quốc hội. Ngoài việc liên lạc phải được duy trì thường xuyên, liên tục và hơn nữa, tôi sẽ cùng sát cánh với cử tri của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Về chức năng của Quốc hội trong quyết định lập pháp, vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế - xã hội, quan điểm của tôi khi đóng góp xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội sẽ dựa trên nguyên tắc sau:

Thứ nhất, phát triển kinh tế sẽ là một ưu tiên của đất nước nói chung và tỉnh, huyện nói riêng trong thời gian tới. Do đó, cần tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, công bằng cho doanh nghiệp nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập người lao động.

Thứ hai, phát triển kinh tế không chỉ là các con số mà là ở chất lượng tăng trưởng và lợi ích của sự tăng trưởng cho người dân và xã hội. Theo đó, cần bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển bền vững, chống ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; Phát triển kinh tế phải đảm bảo mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân, xóa đói, giảm nghèo theo nguyên tắc: không người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Về chức năng giám sát của Quốc hội, thứ nhất tôi sẽ tập trung vào các nội dung hiệu quả đầu tư của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh cũng như xây dựng hạ tầng xã hội. Một mặt chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát nhưng mặt khác cần phải có cơ chế quản lý phù hợp, hiệu quả và phát huy được tối đa lợi ích các nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Thứ hai, giám sát thực hiện chính sách của Nhà nước, đặc biệt đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội: gia đình chính sách, gia đình nghèo,... bảo đảm các chính sách về xã hội phải được thực thi đầy đủ, công bằng.

Với trách nhiệm trực tiếp trước cử tri của quê hương Thái Bình, tôi sẽ là một thành viên tích cực, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ngoài ra với tư cách là chuyên gia kinh tế, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện và cơ quan có liên quan trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai cơ chế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp của tỉnh; khai thác và phát huy thế mạnh, lợi thế và tiềm năng kinh tế của tỉnh, nâng cao đời sống người dân.

Thách thức và thuận lợi gì khi thực hiện nhiệm vụ nếu trúng cử đại biểu Quốc hội?

Tôi nhận thấy rằng nếu trúng cử đại biểu Quốc hội thì có những thách thức và thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.

Về thách thức, Thái Bình có quy mô nền kinh tế nhỏ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh chưa cao. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với khu vực và cả nước. Nông nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; sản xuất công nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, nặng về gia công và sản phẩm thông thường, chậm đổi mới công nghệ, thiết bị; lĩnh vực du lịch chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Đây sẽ là thách thức trong vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.

Tuy nhiên, Thái Bình có nhiều lợi thế. Khu kinh tế Thái Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nếu xét về diện tích đứng thứ 6 trong 18 khu kinh tế ven biển của cả nước. Thái Bình có tiềm năng sản xuất nông nghiệp trong tiềm năng nói chung của cả nước về xuất khẩu nông sản. Năm 2020 nước ta đã xuất khẩu 41,25 tỷ USD nông sản; gạo và rau quả đạt mức xuất khẩu trên 3 tỷ USD mỗi mặt hàng. Ngoài ra, Thái Bình có lợi thế rõ ràng là truyền thống sản xuất giỏi của tỉnh. Thái Bình được mệnh danh là "quê hương 5 tấn" bởi năm 1965 tình đầu tiên đạt kỷ lục miền Bắc với năng suất lúa thu hoạch 5 tấn/ha. Theo trang thông tin của tỉnh, giai đoạn 1965 - 1975, Thái Bình đã cung cấp hơn một tấn thóc cho Nhà nước. Địa phương chỉ chiếm 5% diện tích canh tác ở miền Bắc nhưng đóng góp gần 12% lương thực cho quốc gia.

Cả nhân tôi là người có hơn 22 năm trong ngành kế hoạch và đầu tư; nghiên cứu và tham mưu các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Chính phủ và địa phương. Trực tiếp soạn thảo nhiều chính sách về phát triển doanh nghiệp, đầu tư (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư). Tôi cũng là người được đào tạo cao về luật và kinh tế; được đào tạo tại Vương quốc Hà Lan - là một nước có nền kinh tế phát triển ở châu Âu. Đây cũng là một thuận lợi cho tôi trong việc phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, sở, ngành, huyện và cơ quan có liên quan trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai cơ chế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp của tỉnh.

Một thuận lợi nữa là dự kiến nếu trúng cử là đại biểu Quốc hội chuyên trách (dự kiến công tác tại Ủy ban Kinh tế) thì đây cũng là điều kiện tốt để tôi có thể tập trung toàn bộ thời gian của mình cho hoạt động của Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội nói riêng.

Cuối cùng, xin chúc toàn bộ quý cử tri và nhân dân Thái Bình phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường; chiến đấu tốt, sản xuất giỏi - sẽ đạt "mục tiêu kép" vừa kiểm soát dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế.



Họ và tên: Vũ Thị Út
Ngày tháng năm sinh: 11/3/1982.
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình; Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình có những bước phát triển đạt khá trong các tình duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; 7 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, trong năm vừa qua, Thái Bình đã kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhưng bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn những khó khăn, bất cập cần được quan tâm trong thời gian tới như: thực trạng ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt; nước thải từ một số khu, cụm công nghiệp chưa được xử lý, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được bảo đảm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, được đánh giá là trụ đỡ cho nền kinh tế trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy vậy, tỉnh Thái Bình vẫn chưa có nhiều sản phẩm nông sản mang thương hiệu quốc gia; sản xuất nông nghiệp chưa theo chuỗi giá trị hàng hóa gây tình trạng được mùa mất giá. Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã có nhưng chưa được nhân rộng. Việc bảo quản, chế biến sản phẩm nông sản còn chưa được đầu tư đúng mức nên giá trị nông sản chưa được nâng lên. Đó là những điều còn khiến cho bạn thân tôi, người học về nông nghiệp làm trong lĩnh vực khoa học còn băn khoăn, trăn trở.

Qua quá trình học tập, công tác, tôi hiểu biết được rằng, vị trí, vai trò của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội là rất quan trọng. Trở thành đại biểu Quốc hội vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm to lớn đối với mỗi ứng cử viên.

Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, tôi có thể tham gia vào các hoạt động của Quốc hội và thông qua đó đóng góp vào hoạt động chung của Nhà nước để có thể giải quyết được các vấn đề còn tồn tại của địa phương, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nếu được cử tri tin tưởng, tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi xin tận tâm, tận lực để thực hiện tốt chương trình hành động với những nội dung chính như sau:

Thứ nhất, đại biểu Quốc hội, tức là đại biểu của nhân dân thì phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng của

nhân dân. Do đó, tôi sẽ thường xuyên gần gũi với cử tri; quan tâm lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cử tri; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Đồng thời đôn đốc, theo dõi việc giải quyết của các cơ quan đó và báo cáo lại với cử tri.

Thứ hai, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội để thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội theo đúng chức trách, thẩm quyền được phân công trong việc thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước nhằm bảo đảm cho những quy định của Hiến pháp và pháp luật được thi hành triệt để, nghiêm chỉnh và thống nhất.

Thứ ba, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, tập trung trí tuệ nghiên cứu, tham gia thảo luận ý kiến xây dựng pháp luật toàn diện về phát triển kinh tế; chống tham nhũng, lãng phí; chế độ với gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội; vấn đề nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ tư, với vị trí công tác là cán bộ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương, nếu được là đại biểu Quốc hội tôi sẽ tiếp tục cùng tập thể cán bộ ngành khoa học Thái Bình làm tốt vai trò quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân Thái Bình nói riêng.

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp; thúc đẩy lựa chọn, ứng dụng có hiệu quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ thông tin trong việc hoàn thiện, hoạt động hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử...

Chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học cũng các quy trình sản xuất tiên tiến để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao nhằm sản xuất nông sản sạch, an toàn, chất lượng, kết hợp xây dựng giá trị thương hiệu sản phẩm; đưa các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch để liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác khám, chữa, chăm sóc sức khỏe người dân; xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải từ các cụm, khu công nghiệp nhằm bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu góp phần phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Thứ năm, là ứng cử viên nữ, tôi rất chú trọng đến vấn đề về bình đẳng giới, tôi sẽ góp tiếng nói của mình bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Tôi rất mong được các đại biểu cử tri tin tưởng để tôi có thể thực hiện chương trình hành động này.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 GỒM THÀNH PHỐ THÁI BÌNH VÀ CÁC HUYỆN TIỀN HẢI, KIẾN XƯƠNG



Họ và tên: Bùi Phương Chi
Ngày tháng năm sinh: 10/2/1984
Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đồng Tiến Hải, tỉnh Thái Bình.

Tôi rất vinh dự và tự hào khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các cuộc giám sát của Đoàn đại biểu và các cơ quan của Quốc hội. Tích cực nghiên cứu đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các dự thảo, dự án Luật để trình Quốc hội thông qua, góp phần vào thực hiện các chức năng của Quốc hội với chất lượng tốt hơn, để chính sách, pháp luật phù hợp và sát với thực tế, phản ánh đúng, đầy đủ nguyện vọng, ý chí của cử tri và nhân dân.

2. Giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và là cầu nối của cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; định kỳ tổ chức tiếp công dân, thường xuyên phản ánh những kiến nghị của công dân để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật.

3. Ra sức học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

4. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và các địa phương, nhất là địa bàn mình ứng cử; góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

5. Trên cương vị là giáo viên THPT, tôi sẽ tích cực tham mưu với lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh. Kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

Nhận thức rõ được là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri của địa phương và cử tri cả nước. Đây cũng là cơ hội để bản thân tôi và cử tri đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng trong giai đoạn hiện nay.



Họ và tên: Ngô Đông Hải
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1970
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 9/2018 tôi được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng điều động về công tác tại tỉnh Thái Bình và được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến tháng 6/2020, được sự ủng hộ, tạo điều kiện của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự tin nhiệm của nhân dân và đảng viên trong tỉnh, tôi đã được Bộ Chính trị chuẩn ý giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi đã được tin nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Đến cuối tháng 01/2021, tôi vinh dự được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây vừa là vinh dự cao quý, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, trách nhiệm đến cùng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Trong hơn hai năm qua, tôi đã thực sự gắn bó với mảnh đất Thái Bình. Với sự cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao, dù trên cương vị nào tôi luôn cùng với các đồng chí trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ tỉnh; sự tin nhiệm, ủng hộ của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng, định hướng đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh; phối hợp đồng bộ cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cùng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Qua quá trình công tác đó, được sự tin nhiệm của các đồng chí đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tôi rất

vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tin nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 3 (khu vực thành phố Thái Bình và hai huyện Tiền Hải, Kiến Xương). Nếu được cử tri tin tưởng, tin nhiệm bầu tôi vào Quốc hội, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, với chương trình hành động cụ thể như sau:

Một là, từ kinh nghiệm trong quá trình công tác, những khó khăn, thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, tôi sẽ tích cực đem các vấn đề có tính thực tiễn để tham gia có chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật và các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng, phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi cao; đồng thời, để xuất với Quốc hội xem xét, có các chủ trương, chính sách sát với thực tiễn, trong đó quan tâm đến các lĩnh vực: tăng cường tiềm lực cho quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường; quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; các chính sách xã hội, chính sách đối với người và gia đình có công, hỗ trợ cho người nghèo, người có thu nhập thấp; việc làm cho người lao động, hỗ trợ cho công nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19....

trong đó trước mắt ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong vùng để tạo động lực thúc đẩy phát triển chung; các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân.

Hai là, tích cực tham gia với Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật còn chồng chéo, không phù hợp, khắc phục tình trạng luật chậm đi vào cuộc sống nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội; tích cực góp phần không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hoạt động chất vấn tại diễn đàn Quốc hội.

Ba là, cùng các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và Quốc hội, nắm vững

tình hình thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri địa phương để phản ánh kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; kịp thời đôn đốc giải quyết. Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực tranh thủ tối đa sự ủng hộ, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương đối với tỉnh cả về cơ chế, chính sách, cả về nguồn vốn đầu tư, giúp Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh của mình để đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu nhanh chóng xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Bốn là, tăng cường công tác giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, bảo đảm các chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi nghiêm túc tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Bó trí thời gian hợp lý đi nắm bắt tình hình tại cơ sở, gần bó với cử tri và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri và nhân dân vượt quá thẩm quyền giải quyết của tỉnh để phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Năm là, bản thân nguyện tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác để đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực.

Nếu được tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi coi đây là niềm vinh dự tự hào, là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nhưng quan trọng hơn là tôi có cơ hội để cống hiến cho nhân dân nhiều hơn nữa trên cương vị là người đại biểu của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Bản thân tôi luôn xác định đầy đủ trách nhiệm của mình trước Trung ương, Chính phủ, trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, khi đồng thời là đại biểu Quốc hội, bên cạnh việc tập trung thực hiện các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng bộ và nhân dân giao phó, tôi sẽ có điều kiện hơn để trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo luật định; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành trọng trách được nhân dân và cử tri tin nhiệm giao phó.